

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้สรุปผลการดำเนินการศึกษาค้นคว้าตามลำดับดังนี้

1. สรุปผล
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผล

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการเลือกตั้ง และอยู่ในระดับมากจำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง และด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ และอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า

- 2.1 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน

- 2.2 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอแนะความต้องการส่วนใหญ่ ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ได้แก่ ควรให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและนักการเมืองท้องถิ่น ได้ง่ายกว่านี้ รองลงมาด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมอาชีพโดยหาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ถัดมาด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ ได้แก่ ควรมีการให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มผลประโยชน์แก่ประชาชนให้มากกว่านี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของประชาชนในการรวมกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และด้านการมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง ได้แก่ ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในข่าวสารบ้านเมืองและมีส่วนร่วมในการรณรงค์การเลือกตั้งในพื้นที่ด้วย สุดท้ายน้อยที่สุด คือด้านการเลือกตั้ง ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งของตน

อภิปรายผล

จากผลการศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านมีข้ออภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 1 ด้าน อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ด้าน ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถแยกเป็นประเด็นในแต่ละด้าน คือ ด้านการเลือกตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความสนใจและให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง มองว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองจะพึงปฏิบัติ ด้านการมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มองว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองจะทำให้ได้รู้จักตัวตนของผู้สมัครรับเลือกตั้งมากขึ้น ทำให้มองเห็นจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละคนทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจที่จะเลือกว่าใครจะเข้ามาพัฒนาชุมชนของตนได้มากกว่ากัน ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเสมอ ด้านการแสดงความความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แสดงความเห็นเสนอปัญหา ร้องเรียน หรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้อย เนื่องจากประชาชนยังขาดความกล้าที่จะนำเสนอในเรื่องต่างๆ ด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ยังขาดความกล้าที่จะแสดงความต้องการของตนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง แต่มีการแสดงออกซึ่งความต้องการในด้านต่างๆ ผ่านผู้นำชุมชนของตนแทน สอดคล้องกับ สวัสดิ์ เพชรขาว (2550 : 36) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา แต่อาชีพของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่างก็ตื่นตัวในการรักษาสิทธิของตัวเอง มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งมองเห็นความเจริญที่จะมาสู่หมู่บ้านของตน ซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง สอดคล้องกับ สวัสดิ์ เพชรขาว (2550 : 36) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ยังมี 2 ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความสนใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านดังกล่าว ซึ่งประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและนักการเมืองท้องถิ่น ได้ง่ายกว่านี้ ควรจัดให้มีตู้หรือกล่องแสดงความคิดเห็นหรือกล่องรับคำติชมการทำงานของพนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชนยังขาดความกล้าที่จะตรวจสอบและร้องเรียนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมอาชีพโดยหาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรสอบถามปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและนำไปปฏิบัติตาม และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิตรวจสอบและถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ บุญคง (2550 : 65 - 68) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อเทศบาลตำบลดอกคำใต้ พบว่า เทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมไปถึงการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่นและควรกระตุ้นและปลุกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้เสนอแนะข้อมูลบางประการ อันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1.1 ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ในด้านนี้ประชาชนมีส่วนร่วม น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจะมีควรวจัดให้มีคู่มือหรือกล่องแสดงความคิดเห็นหรือกล่องรับคำติชมการทำงานของพนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนการทำงานของพนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้พัฒนาได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

1.2 ด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และควรจัดหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป

จากผลการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปอยากจะให้ศึกษาในปัจจัยอะไรที่ทำให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลางใน 2 ด้าน ดังนี้ ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ